



ที่ อต ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕๓

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์, สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์และ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๙๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าบำรุงเงินบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ (เพิ่มเติม) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า รายการตามบัญชีจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไม่สามารถ
โอนจัดสรรเงินงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้
ใช้เงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนสำหรับ
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงเงินบำนาญ) จำนวนเงิน ๕๖๘,๖๓๒,๖๓๗ บาท ใกล้เคียงปีงบประมาณ
จึงไม่สามารถจัดส่งข้อมูลจากระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือดำเนินการเบิกจ่ายในช่องทางอื่น ๆ ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้ขอเงินไว้เบิก
เหลือมปีรายการเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุน
สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงเงินบำนาญ) ทั้งจำนวน เมื่อได้รับอนุมัติให้เงินไว้เบิกเหลือมปี
รายการดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป

สำหรับการบันทึกบัญชีในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ อปท. ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. กรณีบันทึกในระบบมือ ให้จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ xxx

เครดิต เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤประสงค xxx

๒. กรณีบันทึกในระบบ e-LAAS

- กรณียังไม่ได้เบิกจ่ายให้กับผู้รับบำนาญ ให้บันทึกปรับแจ้ง และจัดสรรเข้าแผนงาน
จำนวนเงินเท่าที่ได้รับแจ้งจัดสรร และให้บันทึกกันเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/เฉพาะกิจ

- กรณีได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม และจัดทำฎีกาเบิกเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/
เฉพาะกิจ ให้กับผู้รับบำนาญในระบบแล้ว ให้บันทึกตั้งรายได้จากรัฐบาลค้างรับ ที่เมนู กันเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/เฉพาะกิจ และบันทึกใบผ่านรายการทั่วไปกลับรายการลูกหนี้เงินสะสมและเจ้าหนี้สะสมเท่าที่ยืม



กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐๕๕-๔๐๓๐๐๘ ต่อ ๑๔



ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ ๒๐๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกระบี่ และจังหวัดกาญจนบุรี)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๙๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ (เพิ่มเติม) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า รายการตามบัญชีจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว ไม่สามารถโอนจัดสรรเงินงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) จำนวนเงิน ๕๖๘,๖๓๒,๖๓๗ บาท ใกล้เคียงปีงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดส่งข้อมูลจากระบบ e - LAAS เข้าสู่ระบบ GFMS เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือดำเนินการเบิกจ่ายในช่องทางอื่น ๆ ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีรายการเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ทั้งจำนวน เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีรายการดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป

สำหรับการบันทึกบัญชีในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ อปท. ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. กรณีบันทึกในระบบมือ ให้จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ xxx

เครดิต เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์ xxx

๒. กรณีบันทึกในระบบ e - LAAS

- กรณียังไม่ได้เบิกจ่ายให้กับผู้รับบำนาญ ให้บันทึกปรับแจ้ง และจัดสรรเข้าแผนงานจำนวนเงินเท่าที่ได้รับแจ้งจัดสรร และให้บันทึกกันเงินอุดหนุนระจวบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ

- กรณีได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม และจัดทำฎีกาเบิกเงินอุดหนุนระจวบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจให้กับผู้รับบำนาญในระบบแล้ว ให้บันทึกตั้งรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ ที่เมนู กันเงินอุดหนุนระจวบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ และบันทึกใบผ่านรายการทั่วไปกลับรายการลูกหนี้เงินสะสมและเจ้าหนี้สะสมเท่าที่ยืม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๐๙